



เครื่องขายผักไร้สารพิษ

พืชผักมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ถ้าพืชผักเหล่านั้นปนเปื้อนไปด้วยสารพิษที่ใช้ในการเพาะปลูก สิ่งที่เราซื้อมาก็อาจแปรเปลี่ยนเป็นโทษและสร้างผลกระทบต่อผลข้างเคียงต่าง ๆ ตามมามากมาย แล้วจะทำอย่างไร? เป็นคำถามที่ทุกคนถามโดยไม่รู้จะหาคำตอบจากไหน เพราะรู้แต่เดี๋ยวกว่าการเดินไปซื้อพืชผักในตลาดสดที่มีให้เลือกมากมาย ในขณะที่ไม่มีใครรันตีให้ว่าผักชนิดไหนปลอดภัย

เอ็นนู ชื่อสุวรรณ อดีตรักษาการผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในฐานะคณะกรรมการสมาชิกปฏิรูปประเทศไทย บอกว่าทำไม? ชีวิตคนไทยต้องเสี่ยง ทั้งที่ธรรมชาติเอื้ออำนวยให้ปลูกพืชผักได้อย่างง่ายดาย...แต่เรื่องนี้ถ้าทุกคนอยากเปลี่ยน...ย่อมเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องลงมือปลูกเองด้วยซ้ำ เพียงแต่ช่วยกัน สนับสนุน ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกผู้ซื้อผักจากเกษตรกรผู้ปลูกผักไร้สารพิษ เท่านั้น ซึ่งนอกจากผู้บริโภคจะได้บริโภคพืชผักที่ปลอดภัยไร้สารพิษเป็นประจำแล้ว ยังช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกโดยตรง ที่สำคัญช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กับธรรมชาติด้วย

ที่มาของโครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นมาจากกิจกรรมของ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน ในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ที่ได้รื้อฟื้นนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เป็นหลักปฏิบัติ

ในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวบ้าน และหนึ่งในนั้นคือการทำกิจกรรมปลูกผักไร้สารพิษ ซึ่งผู้นำชุมชนคือ **คุณอำนาจ** หมายยอดกลาง ได้จัดวางระบบให้ชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อจำหน่ายผักไร้สารพิษสู่ผู้บริโภคโดยตรงแทนการขายส่งให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อเช่นพืชผักที่ปลูกโดยทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแยกตลาดให้ชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้ซื้อและประกันรายได้ที่แน่นอนให้กับผู้ปลูก ผลของความมุ่งมั่นทำให้ผลผลิตของกลุ่มได้รับการยอมรับภายใต้ชื่อ **โครงการส่งเสริมกิจกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วังน้ำเขียว** โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาสั่งซื้อผลผลิตจากกลุ่มโดยตรง ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้ ที่แน่นอนมั่นคง

โครงการดี ๆ อย่างนี้ควรมีเพิ่มมากขึ้น **คุณเอ็นนู** เลขอให้ **คุณอำนาจ** ช่วยต่อยอดกิจกรรมนี้ด้วยการขยายเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกผักไร้สารพิษ โดยเปิดหลักสูตรอบรม **“วิชาปลูกผักไร้สารพิษ”** ให้กับเกษตรกรที่สนใจแบบครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูก การทำปุ๋ยชีวภาพ การทำสมุนไพรไล่แมลง การจัดเก็บ การตลาดและการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ซึ่งหลักสูตรนี้ถ้าเรียนรู้จริง ๆ ไม่มีวันจบ แต่ **คุณอำนาจ** ขอแค่ 3 เดือนเพื่อเพิ่มเครือข่ายไปทุกจังหวัด อย่างไรก็ตามโครงการนี้จะยั่งยืนได้ก็อยู่ที่ผู้บริโภคอย่างพวกต้องเป็นแรงหนุนให้เกิดการขับเคลื่อน ยกตัวอย่างง่าย ๆ ถ้าทำงานอยู่ที่เดียวกัน ไปรถชักชวนเพื่อนร่วมงาน 30 คนขึ้นไป สั่งซื้อผักคนละ 2 กิโลกรัมต่อสัปดาห์หรือทุก 15 วัน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักไร้สารพิษภายใต้มาตรฐาน กรอ. ก็พร้อมบริการส่งผักสด ๆ มาเสิร์ฟคุณถึงที่ทำงาน ในราคาที่ไม่ได้แพงกว่าผักทั่วไป เริ่มจากจุดแค่นี้...สิ่งดี ๆ ก็เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้

● พรพรม จักรกริษฐ์รัตน์ ●